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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  1  / 2559 

คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี   9   กุมภาพนัธ์   2559   เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี      เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี     เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ     สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ     สมบติัหอม  

6 นายธงชยั    มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั     มาตรภูธร  

7 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

8 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ   

9 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์  

10 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

11 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

12 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

14 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย   จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน    คาํทอน  

17 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

18 นายแปลก     คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก     คาํเบา้เมือง  

19 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

21   นางสาวอรัญญา    แคนหนอง  เลขานุการสภา อบต. อรัญญา   แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

2 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

3 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

4 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผอ.กองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

5 นางธนญัญา  ชินวรรณ ผอ.กองคลงั ธนญัญา  ชินวรรณ  

6 นางวฒันา  ศรีคลงั ผอ.กองสาธารณสุข วฒันา  ศรีคลงั  

7 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง นกัวเิคราะห์ ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  

8 นายฤทธิรงค ์ สุจนัทร์ นกัพฒันาชุมชน ฤทธิรงค ์ สุจนัทร์  

9 นายศุภฤกษ ์ คาํสุโพธ์ิ ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน ศุภฤกษ ์ คาํสุโพธ์ิ  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   สมยัท่ี  1 / 2559 

คร้ังท่ี  2 

วนัท่ี    9   กุมภาพนัธ์   2559    เวลา   09.00   น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  - 09.10 น. 

 -  เม่ือถึงเวลานัดประชุมแล้ว  ปลัด  อบต.ห้วยแอ่ง  ทาํหน้าท่ีเลขาสภา  อบต.      

ห้วยแอ่ง  นับองค์ประชุมครบแล้ว  โดยมี  นายประมวล  สีดาํ  ทาํหน้าท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธาน ฯ - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2  - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธาน ฯ - ในวาระน้ีให้  ท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล      

ห้วยแอ่ง   หมู่ท่ี 1  ทาํหน้าท่ี   ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการ

ประชุมก่อน  หาก  ส.อบต.  ท่านใดจะแก้ไข  เพิ่มเติม  ข้อความในวาระการ

ประชุมคร้ังท่ีแลว้ก็เชิญได ้ เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  ครับ       

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ผมไดต้รวจสอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  ถูกตอ้ง  ครบถว้น  สมบูรณ์

ดีครับ  ไม่มีแกไ้ขเพิ่มเติม   

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มี  ส.อบต.ท่านใด  แก้ไข  เพิ่มเติม  ผมขอความเห็นชอบรับรองรายการ

บนัทึกการประชุมคร้ังท่ีแลว้ครับ  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้วามเห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 แบบสาํรวจเพื่อจดัทาํแผนพฒันาตาํบล  เชิญนกัวเิคราะห์ ฯ  ครับ 

นางนิศมา ฯ - ดิฉัน  นางนิศมา  คาํเบ้าเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อยากให้กรอก

ขอ้มูลเพื่อจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน  ดา้นเกษตร  และอ่ืน  ๆ  ให้

ตามขอ้  1.2  จาํนวนครัวเรือน  ชลประทาน  หรือนอกเขต  เช่น  ผลผลิตเฉล่ีย  



ปริมาณนํ้า  (แผนนํ้า)  สนบัสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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นาณรงค ์ฯ - ผมนายณรงค์  คาํสีหา  รองนายก  อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

ทอ้งถ่ินอาํเภอให้ส่งภายในวนัท่ี  15  ก.พ.59  ให้แต่ละหมู่บา้นสํารวจขอ้มูลให้เป็น

ปัจจุบนัตามความเป็นจริง   

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามกนัพอสมควร  และรับทราบ 

ประธาน ฯ - 3.2 เร่ืองรายงานผลการใชจ่้ายเงิน  ประจาํปีงบประมาณ 2558  และยอดเงินสะสม  ปี  

2558  อยากให ้ ผอ.กองคลงั  ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นางธนญัญา ฯ - ดิฉัน  นางธนัญญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลงั  รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  

2558  มีเงินสะสม  จาํนวน  3,015,549.59 บาท 

              เงินทุนสาํรองเงินสะสม   จาํนวน  2,761,007.53  บาท 

              ส่วนยอดรายจ่าย  ฯ  วนัท่ี  31   มกราคม  2559  คือ 

- ยอดรายรับ  6,780,178.54  บาท 

- ยอดรายจ่าย  4,370,444.29 บาท 

  และขอแจง้ให้นาํใบหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ไปชาํระท่ีสรรพากร  ภายในวนัท่ี  31  

มีนาคม  2559  น้ีคะ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - 3.3 แผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 2559  เชิญ  นักวิเคราะห์ ฯ  ช้ีแจง

รายละเอียด   

นางนิศมา ฯ - ดิฉัน  นางนิศมา  คาํเบา้เมือง  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  แผนการดาํเนินงาน

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  โครงการก็นาํมาจากขอ้บญัญติั  ซ่ึงแผนการดาํเนินงาน

เป็นแนวทางในการตราขอ้บญัญติั  ไดใ้ห้  ส.อบต. ทุกท่านแลว้  เช่น  แผนคุม้ครอง

ป้องกันโรค  โครงการต่าง  ๆ  จะทําได้ในช่วงใด  ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมโดยมี

รายละเอียดในเอกสารท่ีแจกใหแ้ลว้ทุกท่าน 

นางสุภาพ ฯ - ดิฉัน  นางสุภาพ  พรมมร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 7  

โครงการ  คสล.  หมู่  7  จากกลางบา้นถึงหน้าบา้นดิฉัน  เป็นเงินจากโครงการเงิน

เหลือจ่าย  จาํนวน  1,600,000  บาท  จากโครงการถนนลาดยาง  4,000,000  บาท   วา่

เงินน้ีตกไปหรือยงั  ถา้ตกไปแลว้จะดาํเนินการอยา่งไร  จะปรากฏในแผนดาํเนินการ

น้ีหรือไม่ 



นายบุญสวน ฯ - ผม  นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

เงินปี  2558  ท่ียืน่ซอง  4,000,000  บาท  ประกวดราคา  ท่ีมีเงินเหลือจ่าย  1,600,000  

บาท  ส้ินสุดลงเงินก็ส่งไปจงัหวดั  อบต.จะติดตามอยา่งไร  หมู่  7   
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  ไม่มีในขอ้บญัญติั  ถา้ไม่มีการทาํสัญญา  ก่อหน้ีผกูพนัคงได ้ แต่เงินก็ขา้มปีไปแลว้  

เงินในขอ้บญัญติัทาํไดเ้หมือนเดิม  เพราะไม่ไดก่้อหน้ีผูพ้นัธ์ไวก่้อน 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  และรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง ตลาด  พ.ศ.2559  

วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  ให้คณะผูบ้ริหาร  รองนายก  อบต.  รักษาราชการแทน  

นายก  อบต.  อ่านหลักการและเหตุผลแห่งร่างน้ี  เชิญครับ  และหาก  ส.อบต.       

ท่านใดสงสัยซกัถามได ้   

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

ครับ  ไดอ่้านหลกัการและเหตุผล  ตั้งแต่ตน้จนจบ    

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบรับร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ืองตลาด  

พ.ศ.2559   

ประธาน ฯ - ต่อไปเขา้สู่วาระท่ี 2  ขั้นแปรญตัติ  มีท่านใดประสงค์จะขอแปรญตัติ  จะประชุม

สามวาระรวดเดียว   ใชค้ณะกรรมการแปรญตัติเต็ม  สภา  อบต.ห้วยแอ่ง  เชิญครับ  

หากไม่มีผมจะขอผ่านไปเลย  และจาํนําเข้าสู่วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  เม่ือไม่มีผู ้

ประสงค์ขอแปรญัตติแล้ว  ผมจะขอมติท่ีประชุมว่า  เห็นควรท่ีจะประกาศร่าง

ขอ้บญัญติั  เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.2559  ใช้ในเขตพื้นท่ี  อบต.ห้วยแอ่ง  ต่อไปหรือไม่  

โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทแ์ห่งร่างน้ี  และให้ประกาศใช้

ต่อไป 

ประธาน ฯ - ขณะน้ีท่ีประชุมกนัมาพอสมควรแลว้  ผมขอพกัรับประทานอาหารกลางวนัเชิญพกั

เวลา  12.30  น.  และเร่ิมประชุมต่ออีกเวลา  13.30  น. 

  ************************** 

   

 - เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 

ประธาน ฯ - 4.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหมี้ร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  การจาํหน่าย

สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  มอบให ้ นาย



ณรงค ์ คาํสีหา  รอง  นายก  อบต.  อ่านหลกัการและเหตุผล  และ  หาก  ส.อบต.

ท่านใด  ประสงคจ์ะอภิปรายก็เชิญต่อเลยครับ 
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นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข   ขอ้บญัญติัลกัษณะส่ิงท่ีจาํเป็นควบคุม

และกาํหนดเขต  เช่น  ตลาดนัด  เร่ขายของ  ให้มีสินค้าสะอาดถูกหลักอนามัย      

ทางสาธารณะสะอาด   เช่นสินคา้หรือส่ิงของท่ีซ้ือขายกนั  เป็นตน้  ผมอยากให้ท่าน

เสนอเพิ่มเติมวา่ขอ้บญัญติัน้ีคลอบคุมหรือไม่   

นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

ตั้งระเบียบไวแ้ลว้  กีดขวางทางคา้ขายไม่เป็นไปตามขอ้บญัญติั  ถา้ทาํผิดแลว้  จะมี

เจา้หน้าท่ีไปดูแลผูรั้บผิดชอบหรือไม่  ส่วนหน้าสุดท้ายเร่ขาย  เช่น  ขายแตงโม     

หวัหอมกระเทียม  ลูกช้ิน  เป็นตน้  หา้เร่ขายจะมีแนวทางปฏิบติัอยา่งไร  จะเสียภาษี

ให ้ อบต.หรือไม่  มีเคร่ืองขยายเสียงประชาสัมพนัธ์ดว้ย   

นายสวสัด์ิ ฯ - ผม นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 

ตลาดนดักลางบา้นผม  หมู่    อาทิตยห์น่ึงมี  2  คร้ัง  มีเตียงมาวางจองไวเ้ลย  ขาย

ของเสร็จแล้วกลบั  และไม่เป็นระเบียบ  เก็บเงิน  อสม.  ขวางทาง  ถ้าออกเป็น

ขอ้บญัญติัก็จะช่วยไดอ้ยู ่  

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข   สําหรับขอ้บญัญติัท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้  

เช่น  เร่ขายของ  ตอ้งมาขออนุญาต  อบต.  ก่อน  เช่น  การแต่งตวัสะอาด  ป้องกนั

ผมร่างลงอาหาร  เป็นตน้  นายก  อบต.  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามกฎหมาย  ผอ.รพ.

สต.  เป็นกรรมการ  กองสาธารณสุข  เป็นกรรมการร่วมด้วย  จะควบคุมดูแล

ตกัเตือน  ต่อมาก็พกัใบออนุญาติ  เป็นมากกาํหนดโทษ  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ก็

ปรากฏในทา้ยระเบียบน้ี  ถา้ทาํผิดก็ออกใบเตือน  การเร่ขายมี  2  อย่าง    วางขาย

เป็นประจาํ  กบัเร่ขายไม่ใช้ตลาด   แยกออกจากกนั  ส่วนการเร่ขายจะอนุโลมให ้ 

ขายไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  ขอ้บญัญติัน้ีจะมีแต่ใชค้วบคุม  หลกัความสะอาด  

ถูกตอ้ง  เช่น  กินแลว้ทอ้งเสีย  อาหารเป็นพิษ  เม่ือ  อบต.  บงัคบัใชแ้ลว้  จะแจง้ให้

ทุกหมู่บา้นทราบ  และบงัคบัทนัที  จะไดผ้ลหรือไม่ก็ดูอนาคตต่อไป  

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั

ตาํบล  เร่ือง  การจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  รับ



หลกัการ  หากท่านใดเห็นชอบในหลกัการร่างน้ี  โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - มีมติรับหลกัการแห่งร่างน้ีเป็นเอกฉนัท ์
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ประธาน ฯ - ต่อไปวาระแปรญตัติ  (วาระท่ี  2)  มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงคจ์ะขอแปรญตัติแห่ง

ร่างน้ี  หรือไม่  ถา้ไม่มีผมจะผา่นไปเลย  และเขา้สู่วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  ใชก้รรมการ

แปรญตัติเตม็สภาแห่งน้ี  และหากท่านใดเห็นควรประกาศใชข้อ้บญัญติัน้ี  เร่ือง  

การจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2559  วาระท่ี  3  (ลงมติ)          

โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหป้ระกาศใชร่้างขอ้บญัญติัตาํบลน้ีได ้   

ประธาน ฯ - 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  สถานท่ีจาํหน่าย

อาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  และเชิญ  

รองณรงค ์ คาํสีหา  ไดอ่้านหลกัการและเหตุผลตั้งแต่ตน้จนจบ  และหากมี  ส.อบต.  

ท่านใด  สอบถามเชิญครับ   

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

ได้อ่านหลักการและเหตุผลตั้งแต่ต้นจนจบ  และหากมี  ส.อบต.  ท่านใดสงสัย

สอบถามไดค้รับ 

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข   จะดูว่าพื้นท่ีเกิน  200 ตารางเมตร    

จะเหมาะกวา่  ขอ้กาํหนดต่าง  ๆ  เช่น  ร้านคา้นางหล่อ  จะเขา้กบัสถานท่ีประกอบ

อาหารและจาํหน่ายอาหาร  ตาม  พรบ.ควบคุมป้องกนั  เหตุรําคาญป้องกนัเช้ือโรค  

สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  เป็นตน้  ป้องกนัโรคติดต่อ  พรบ.ให้อาํนวยความสะดวก  

ให้อาํนาจฉบบัน้ีโดยอาศัยอาํนาจน้ี  ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  บ่อบาํบดันํ้ าเสีย  

ป้องกนัแมลง   

ประธาน ฯ - มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายต่ออีกหรือไม่  หากไม่มีผมจะขอความ

เห็นชอบ  รับหลกัการในวาระท่ี  1  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - 

 

ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติรับร่างหลกัการแห่งขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  

สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2559  เป็นเอกฉนัท ์

ประธาน ฯ - ต่อไปจะเขา้สู่วาระท่ี  2  ขั้นแปรญตัติ  มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงคจ์ะขอแปรญตัติ  

ให้เสนอขอแปรได ้ มีกรรมการแปรญตัติเต็มสภาแห่งน้ี  หากไม่มีผูเ้สนอขอแปร

ญตัติ  ผมจะเขา้สู่วาระท่ี  3  ลงมติ  และหาก  ส.อบต.ท่านใดเห็นควรลงมติให้

ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ี



สะสมอาหาร  พ.ศ.2559   โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากันพอสมควร  จึงมีมติรับร่างหลักการดังกล่าวเป็นเอกฉันท์  โดยให้

ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติัตาํบลต่อไป 
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ประธาน ฯ - 4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  กิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ  (รวม) พ.ศ.2559  วาระท่ี  1   (รับหลกัการ)  และเชิญ  รองนายก  

อบต.  อ่านหลกัการและเหตุผลแห่งร่างน้ี  และหาก  ส.อบต.ท่านใด  ประสงค์จะ

สอบถาม  อภิปรายไดเ้ลยนะครับ 

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

อ่านหลกัการและเหตุผลตั้งแต่ตน้จนจบ 

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  ประกาศรวมทั้งหมด  แต่ละกิจกรรม

และกิจกรรมคนละด้านกัน  เช่น  เล้ียงไก่  เล้ียงสุกร  อาจจะนํามารวมกันเป็น

กิจกรรมเดียวกนั  เห็นสมควรท่ีจะประกาศรวมกนั  ร้านซ่อม  โรงกลึง  รวมหรือ

แยกได้  แต่ก่อน  129  กิจกรรม  เพิ่มเป็น  135  กิจกรรม  มีหลายด้านเก่ียวกับ     

เล้ียงสัตว ์ การเล้ียงสุกรมี  3  ดา้น  อาหารและเคร่ืองด่ืม  เป็นตน้  กิจกรรมเกษตร  

สกดันํ้ามนัพืช  การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัรหรือโรงสี  ร้านเสริมสวย  ตาม  พรบ.  2535  

เป็นตน้     

ประธาน ฯ - ส.อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายต่ออีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ  

รับหลกัการในวาระท่ี  1  แห่งร่างขอ้บญัญติัน้ี  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  จึงมีมติรับร่างหลกัการ  แห่งข้อบญัญติัน้ีเป็น     

เอกฉนัท ์  

ประธาน ฯ - ต่อไปเขา้สู่วาระท่ี  2  ขั้นแปรญตัติ  มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงค์จะขอแปรญตัติ     

ใช้กรรมการแปรญตัติเต็มสภาแห่งน้ี  เชิญครับ  หากไม่มีผมก็จะผ่านไป  จะเขา้สู่

วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  และจะขอมติเร่ือง  กิจกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  (รวม)  

พ.ศ.2559  หากท่านใดเห็นควรใหป้ระกาศใชร่้างขอ้บญัญติัต่อไป  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากันพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศใช้เป็นข้อบญัญัติตาํบล   

หว้ยแอ่งต่อไป 

ประธาน ฯ - 4.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  การควบคุมการ

เล้ียงสัตว ์ หรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  เชิญ  รองนายก  

อบต.  อ่านหลกัการและเหตุผลครับ  และหาก  ส.อบต.ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ 

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  



อ่านหลกัการและเหตุผลตั้งแต่ตน้จนจบ       

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  การควบคุมการเล้ียงสัตวห์รือปล่อย

สัตว ์ คนเล้ียงตอ้งเอาใจใส่  หรือเล้ียงแบบปล่อย  หรือเล้ียงในคอก  ขอ้บงัคบัว่า

เล้ียงไดก่ี้ตวั  เพื่อป้องกนัเหตุ  แหล่งสะสมหรือแพร่ของเช้ือโรค   

/ ถา้เล้ียงสัตว ์ ... 
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  ถ้าเล้ียงสัตว์เก่ียวกับมลพิษ  มูลสัตว์  เป็นต้น  ป้องกันเช้ือโรคของกฎหมาย            

19  ชนิด  สัตวมี์พิษหรือสัตวอ์นัตรายร้ายแรง  ถา้ท่านจะตดัหรือเพิ่มเติมขอ้ความ       

ก็เชิญครับ   

นายสมคั ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

การควบคุมปล่อยสัตวห์รือเล้ียงสัตว ์ เร่ืองสุนขักดัไกต้าย  เม่ือมีเหตุจะดาํเนินการ

เช่นใด  ถา้สุนขักดัก็ตอ้งฉีดวคัซีนอีก  หรือปล่อยววัตายก็เสียหาย  บางคร้ังก็ปล่อย

สัตวห์มา  แมว  ไวต้ามวดัต่าง  ๆ  มีกฎหมายอยา่งไร     

นายสวสัด์ิ  ฯ - ผม นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3   

มีขอ้กฎหมาย  ววั  ควย  สุนขั  แตกต่างกนัอย่างไร  ถา้มีรถชนสัตวจ์ะดาํเนินการ

อยา่งไร  อยากถามเป็นความรู้ครับ 

นายบุญสวน  ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1   

ผมสงสัยผึ้งบินได ้ ถา้ต่อยจะเอาผดิกบัใคร  ไก่  จระเข ้ กระต่าย  จะเอาออกตดัออก

ไดห้รือไม่  19  ชนิด   

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  สุนขัใช ้ พรบ.  โรคพิษสุนขับา้  ฉบบั

น้ี  ถ้ากัดไก่ต้องเอาผิดผูค้รอบครองสัตว ์ ต้องหาผูเ้ป็นเจ้าของสัตว์ประกอบกับ

วคัซีนตอ้งประกาศเป็นโรคพิษสุนขับา้ก่อน  กรมปศุสัตวเ์ก็บค่าใช้จ่ายจากเจา้ของ

สัตวค์รอบครอง  อบต.  ถา้ไดแ้ต่สุนขัจรจดัจึงไม่มีผูค้รอบครอง  ถา้รถชนววั  ควาย  

ตอ้งไปดูท่ี  พรบ.จราจร     

ประธาน ฯ - มี  ส.อบต.ท่านใด  สอบถาม  หรือเพิ่มเติมขอ้ความอีกหรือไม่    ผมขอสอบถาม  

ผอ.กองสาธารณสุขวา่  ปีน้ีมีวคัซีนหรือไม่  ถา้มีสุนขัจะดาํเนินการอยา่งไร  ผมขอ

เพิ่มเติมกระต่าย  ก็แล้วแต่คนรักสัตวห์รือไม่ก็ไม่ควรจะตดัออก  ถ้าไม่มีท่านใด

ประสงคจ์ะอภิปรายต่อ  ผมขอมติรับหลกัการแห่งร่างน้ี  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัน้ีเป็นเอกฉนัท ์

ประธาน ฯ - ต่อไปเขา้สู่วาระท่ี  2  ขั้นแปรญตัติ  มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงค์จะขอแปรญตัติ     

ก็ยื่นคาํขอได้ครับ  มีคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภาแห่งน้ี  หากไม่มีผมจะผ่าน   

ไปเลย   และขอมติให้ความเห็นชอบในวาระท่ี  3  ลงมติ  หาก  ส.อบต.ท่านใดเห็น



ควรให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  การควบคุมการเล้ียงสัตว ์      

หรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ.2559  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหใ้ชเ้ป็นประกาศในตาํบลหว้ยแอ่งแห่งร่างขอ้บญัญติัได ้

 

   / ประธาน ฯ  ... 
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ประธาน ฯ - 4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ืองการจดัการส่ิง

ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  เชิญ  รองณรงค์  คาํสีหา  

รองนายก  อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  อ่านหลักการและ

เหตุผล  และหาก  ส.อบต.ท่านใดสงสัยก็อภิปรายสอบถามไดต้ามลาํดบัต่อไป 

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค์   ค ํา สีหา   รองนายก อบต.   รักษาราชการแทน  นายก                

อบต.หว้ยแอ่ง  อ่านหลกัการและเหตุผลตั้งแต่ตน้จนจบ       

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยและของเสียต่าง  ๆ  

ขยะทัว่ไปควบคุม  หรือรถดูดส้วม  ถ้าเก็บขยะไม่ถูกตอ้ง  ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ  

เจา้ของบา้นเขาตอ้งรับผิดชอบ  ตอ้งมีสถานท่ีไม่ให้สัตวเ์ขา้ไปคุย้เข่ีย  ควนั  กล่ิน  

เป็นต้น  รถดูดส้วมต้องมีอัตราค่าธรรมเนียม  ไวอ้ยู่ท้ายระเบียบน้ี  ซ่ึงคิดเป็น

ลูกบาศก์เมตรละ  200  บาท  เป็นตน้  และตาม  พรบ.  ขอ้  41  บทลงโทษถา้ฝ่าฝืน  

โทษปรับ  1,000  บาท  จาํคุก  1  เดือน  อบต.ก็ไม่ไดอ้นุญาตให้เทส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ี

แต่อยา่งใด  สถานท่ีจดัเก็บส่ิงปฏิกลู  ตอ้งมีการกาํจดัซ้ือโรคดว้ย       

นางบุดสี  ฯ - ดิฉนั  นางบุดสี  เศษนาเวช สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

รถดูดส้วมวา่เก็บค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกบั  อบต.กาํหนดไวห้รือไม ่

นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9  

ขนขยะปฏิกูลไปเทท่ีสาธารณะทิ้งไม่เป็นท่ีท่ีกาํหนดไว ้ กฎหมายตวัเดิมใช้ได้

หรือไม่  อบต.  ก็มีป้ายห้ามทิ้งขยะอยู่  ถา้ทิ้งปรับ  1,500  บาท  ไม่เคยจบัคนผิด  

อยากใหแ้กไ้ขดว้ย  ปฏิบติัจริง  เป็นรูปร่างดว้ย  ใหต้กัเตือนไดป้ฏิบติัได ้  

นายบุญสวน  ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1   

การเทส่ิงปฏิกูล  รถคนัสีขาวเอามาเท  ขุดหลุมหรือเทลาด  ขออนุญาตหรือไม่      

การแกไ้ขอยากเสนอติดกลอ้งวงจรปิด   จบัไดเ้ลยวา่เป็นใครแกไ้ขปัญหาต่อไป   

นายพลอย ฯ - ผม นายพลอย จุลศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ ท่ี 8  

เก่ียวกบัขยะมูลฝอย  ถ้าผูน้าํประชาสัมพนัธ์บ่อย  ๆ  ห้ามทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ  

ค่อย  ๆ  เก็บ  เผา  ขยะ  กาํจดัเอาเองก็ได ้ น่าจะเป็นคนในพื้นท่ี  ส่ิงปฏิกูล  รถเบอร์ 

7  มีรถส้วม  2  คนั  สีเขียว  สีขาว       

นางธนญัญา ฯ - ดิฉัน  นางธนัญญา  ชินวรรณ  ผู ้อาํนวยการกองคลัง  รถดูดส่ิงปฏิกูล  อบต.          



เก็บค่าธรรมเนียมปีละ  5,000  บาท  ก็ไม่ร็วา่ใชร้ถก่ีคนั 

ประธาน ฯ - มีคนเอาขยะมาทิ้ง  มีขอ้กฎหมายบงัคบัหรือไม่  มีรถ  3  คนั   บริการดูดส้วมเก็บกบั

ใครค่าธรรมเนียม  ขอฝากรถเอาส่ิงปฏิกูลไปทิ้งดว้ยทุกท่าน  สอดส่องเป็นหูเป็นตา

ดว้ย  เม่ือไม่มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายต่อไปอีก   

/ ผมจะขอมติ ... 
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  ผมจอขอมติเห็นชอบร่างรับหลักการแห่งร่างข้อบญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง    เร่ืองการจดัการส่ิง

ปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  โปรดยกมือ 

ท่ี

ประชุ

ม ฯ 

- ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัน้ี  มติเป็นเอกฉนัท ์

ประธ

าน  ฯ 

- ต่อไปเขา้สู่วาระท่ี  2  ขั้นแปรญตัติ  มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงคจ์ะขอแปรญตัติก็แปรญตัติได ้ มี

กรรมการแปรญตัติเตม็สภาแห่งน้ี  ถา้ไม่มีผมจะผา่นวาระน้ีเลย  และขอมติให้ความเห็นชอบร่าง

ขอ้บญัญติัตาํบลหว้ยแอ่ง  เร่ือง  การจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.2559  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  

วา่เห็นควรประกาศใชเ้ป็นร่างดงักล่าวต่อไป  โปรดยกมือ 

ท่ี

ประชุ

ม ฯ 

- สอบถามและปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบให้ใชป้ระกาศของตาํบลห้วย

แอ่ง  ต่อไป 

ประธ

าน ฯ 

- 4.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  

พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  เชิญ  รองณรงค์  คาํสีหา            รองนายก  อบต.  อ่าน

หลกัการและเหตุผล  และ  หาก  ส.อบต.ท่านใดมีความประสงคจ์ะอภิปรายก็เชิญในลาํดบัต่อไป 

นาย

ณรง

ค ์ ฯ 

- ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก                อบต.ห้วยแอ่ง  

อ่านหลกัการและเหตุผลตั้งแต่ตน้จนจบ       

นาย

วฒันา 

ฯ 

- ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  มูลฝอยติดเช้ือ  รวมถึงคลินิกสัตว ์  ติดเช้ือป้องกนั

ไม่ทิ้งขยะติดเช้ือ  รพ.สต.  เอาขยะติดเช้ือไปทิ้งทาํลายในโรงพยาบาล  จะตอ้งทาํลายให้ถูกวิธี

ดว้ย  ในพื้นท่ี  อบต.หว้ยแอ่ง   ไม่มีขยะติดเช้ือแต่อยา่งใด 

ประธ

าน ฯ 

- เม่ือไม่มี  ส.อบต.ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายอีก  ผมจะขอความเห็นชอบรับหลกัการแห่งร่างใน

ขอ้บญัญติัน้ี  โปรดยกมือ 

ท่ี

ประชุ

ม  ฯ 

- ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  

การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.2559 

ประธ - ต่อไปเขา้สู่วาระท่ี  2  ขั้นแปรญตัติ  มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงค์จะขอแปรญตัติหรือไม่   มี



าน  ฯ กรรมการแปรญตัติเตม็สภาแห่งน้ี  หากไม่มีผมจะผา่นวาระน้ีเลย  และเขา้สู่วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  

หากไม่มีผูใ้ดประสงค์จะแปรญตัติผมจะขอมติเห็นชอบว่าเห็นควรประกาศใช้ร่างขอ้บญัญติั

ตาํบลหว้ยแอ่ง  เร่ือง  การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.2559  โปรดยกมือ   

ท่ี

ประชุ

ม ฯ 

- ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติใหป้ระกาศใชร่้างดงักล่าวต่อไป 
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ระเบียบ

วาระท่ี 5 

- เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - มีท่านใดประสงคแ์จง้เร่ืองสอบถามใด  ใหท่ี้ประชุมทราบหรือไม่  เชิญครับ 

นายทองดาํ 

ฯ 

- ผม นายบุญสวน  วิชาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1   ผม

ขอสอบถามยอดเงินสะสมมีประมาณ  3  ล้านบาท  สามารถใช้จ่ายได้หรือไม่  เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน  แต่ละหมู่บา้นก็มีความจาํเป็นอยูแ่ละจะสามารถไปศึกษาดูงานได้

หรือไม่ในขอ้บญัญติัตั้งไวแ้ลว้ 

นางสุภาพ 

ฯ 

- ดิฉัน  นางสุภาพ  พรมมร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 7 เงินทาํ

ถนนหมู่  7  เงินตกไปแลว้  เอาคืนมาไดห้รือไม่  1,600,000  บาท    

นายสงวน 

ฯ 

- ผม นายสงวน  คาํทอน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี  8 เร่ืองไฟฟ้า  

หมู่  8  ไปถึงไหนแลว้  ประชาชนเดือดร้อนอยู ่

นางนิตย ์ - ดิฉนั  นางนิตย ์ มาตรา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี  5 คลองส่ง

นํ้า  ไฟฟ้าแรงตํ่า  ทางทิศตะวนัตกจะไดห้รือไม่ 

นายสมคัร 

ฯ 

- ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี  2 ฝายบา้น

นาแพง  บา้นโด  หมู่  3  ขาดรายช่ือ  หมู่  8  มีงบประมาณหรือยงั  เด๋ียวก็จะเก่ียวขา้วแลว้  

ร่องระบายนํ้ าหน้าโรงเรียนบา้นนาแพง  หมู่  2  ครับ  นํ้ าท่วมขงั  2  สายครับ  ขอหนงัสือ

หมู่  2  ก็จะมีปาริวาสกรรม  วนัท่ี  22  ก.พ.59  จะดาํเนินการครับ    

นายอุดม ฯ - ผม นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี  10ตามลาํ

หว้ยหนองหมากแซว  ถนนชาํรุดสัญจรไม่ได ้ 

นางธนญัญ

า ฯ 

- ดิฉัน  นางธนญัญา  ชินวรรณ  ผูอ้าํนวยการกองคลงั เงินสะสมจ่ายไดต้ามระเบียบอาํนาจ

หน้าท่ีเท่าใด  แต่ดูโครงการก่อนสามารถจ่ายได้หรือไม่  เงินราย  2,400,000 บาท  

โดยประมาณ  เหลือจ่ายไว ้ 3  เดือน  ซ่ึงรายจ่ายแต่ละเดือนประมาณ  500,000  บาท  ค่านํ้ า  

ค่าไฟฟ้า  ค่ากระดาษ  และอ่ืน  ๆ  ท่ีจาํเป็น  ถา้โครงการเร่งด่วนก็จะพิจารณาตามความ



จาํเป็น  และตอ้งอยู่ในอาํนาจหน้าท่ี  และอีกเร่ืองประปาหมู่  4  นั้น  ยงัไม่ได้เขา้สู่สภา  

อบต.  และมอบให ้ สภา  อบต.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพก่อน  และตอ้งเปล่ียนช่ือ

หมอ้แปลงไฟฟ้า  มาเป็นของ  อบต.หว้ยแอ่ง           จึงจะดาํเนินการต่อไปได ้  

นายบุญ

สวน ฯ 

- ผม นายบุญสวน  วิชาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1   

ยอดเงินสะสมเงินอุดหนุนรัฐบาล  ประมาณ  6,780,000  บาท  ยอดจ่ายแล้วประมาณ  

4,300,000  บาท  เหลือ  2  ลา้นกว่า  จะสามารถทาํโครงการต่าง  ๆ        ไดห้รือไม่  อยาก

ใหก้องคลงัมอบให ้ เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บดาํเนินการ 

/ ส.อ.ประเสริฐ ฯ ... 
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ส.อ.ประเสริฐ ฯ - ผม  ส.อ.ประเสริฐ  วิริยะ  ผูอ้าํนวยการกองช่าง  ขอขยายเขตไฟฟ้า  ไดส่้งเขา้เขต

อุบลราชธานีแลว้  เพื่อพิจารณาซ่อมคลอง  ฝาย  ไดป้ระมาณการแลว้  ใช้ประมาณ  

100,000  บาท  21  ธันวาคม  2558  ก็ได้มีประมาณ  240,000   บาท  จะมีบ้าน       

นาแพง  หมู่  2  ถนน  คสล.  (หน้าโรงเรียน)  และถนนเรียบคลอง  และคลอง       

หมู่  5  ครับ 

นางธนญัญา ฯ - ดิฉัน  นางธนัญญา  ชินวรรณ  ผู ้อาํนวยการกองคลัง เงินเหลือจ่ายเม่ือวานน้ี  

ผูใ้หญ่บา้นหมู่  7  ไดม้าขอเอกสารหมู่  7  เป็นจาํนวน  1,600,000  บาท  ท่ีขอกนัไว ้ 

เอาเอกสารไปแลว้  มีเอกสารอยู ่ ไม่มีหนงัสือใชไ้ดแ้ต่คลงัก็กนัเงินไวอ้ยู ่

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1   

การจดัเก็บ  หมู่  4  ประปาหมู่บา้นดาํเนินการใหม่  มอบให้  กองคลงัดาํเนินการ

มอบหมายต่อไป  นํ้ าอุปโภค  บริโภค  เงิน  400,000   บาท  อยากให้หานํ้ าจืดก่อน  

เจาะก่อน  แลว้มาทาํเป็นโครงการ  ประชาชนเดือดร้อนมาก 

นายประสิทธ์ิ ฯ - ผมนายประสิทธ์ิ  ละครไชย  เลขานุการ  นายก  อบต.  เก็บนํ้ าประปาบิลมาให้มาส่ง  

อบต.  ก็เป็นของหมู่ 4    อยู ่ ๙อบิล  ผมเก็บประปา  ค่ามาตรวดันํ้ าออกแลว้สํารอง

จ่าย  500  บาท  ค่าใช้จ่ายประปาหมู่  4  มอบให้ช่างซ่อมอยู่  เงินประปาเหลืออยู ่ 

3,000  บาท  ผมจ้างเขาเก็บค่านํ้ า  เดือนละ  800  บาท  จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนท่ีแล้ว  

6,000  บาท  เก็บเงินได ้ 8,060  บาท  ผมจะเอารายละเอียดมาให้ดูและแจง้ให้ทราบ

ต่อไป 

นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9  

เบ้ียผูสู้งอาย ุ นางสวน  คาํแสนเดช  ไดเ้สียชีวติแลว้จ่ายเบ้ียอยา่งไร  ซ่ึงเดือนน้ีไม่ได้

รับเงิน  มกราคม 2559    จะจ่ายไดอ้ยา่งไร 

นายฤทธิรงค ์ฯ - ผม นายฤทธิรงค์  สุจนัทร์  นกัพฒันาชุมชน  จ่ายเป็นรายเดือน  นางสวน  คาํแสน

เดช  เสียชีวิตก่อนวนัท่ี  5  ก็เลยไม่ไดจ่้ายไม่ไดก้็ตอ้งคืนเงินคลงัจงัหวดัดว้ย  เงิน

ผูสู้งอายุ  งบประมาณหลงัละ  20,000  บาท  มี  2  หลงั  ตอ้งมีห้องนํ้ า  ผูสู้งอายุหมู่ 



2  นางลุน  อัมพะ  ให้  5  หลัง  หมู่  2  ,  3  นางสี  คาํทอน  หมู่  5  ,  7  ,  9  

ปรับปรุงห้องนํ้ าชักโคก  หลงั  4  ของ  อบจ.มหาสารคาม  จดัให้  1  อยู่หมู่  5        

ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั  ได ้ 5  หลงั  ของ  อบต.หว้ยแอ่ง  เป็นวสัดุค่าก่อสร้าง  ครับ 

ท่ีประชุม  ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

                                                

 

 

/ประธาน ฯ ... 
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ประธาน ฯ - อยากให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ  ไปดาํเนินการต่อไปเพื่อจะทาํนาปรังไดเ้พราะขาด

รายไดมานานแลว้  ถา้เจาะนํ้ าประปาหมู่ 4  ท่ีโรงเรียน   เป็นนํ้ าจืดต่อมาก็กลายเป็น

นํ้ าเค็ม  หอถงัประปาหมู่บา้นจะพงัแล้วเลขาประสิทธ์ิ  ก็จดัเก็บค่านํ้ าประปาไป

อยา่งไร  มีเงินมากนอ้ยแค่ไหน  บริหารอยา่งไร  เก็บไดอ้ยา่งไร  คราวต่อไปนาํเขา้สู่

ท่ีประชุมด้วย  ฌาปนกิจตาํบลหมู่  5  เงินปกติ   และวนัน้ีทุกท่านก็ประชุมกนัมา

พอสมควรแล้ว  ถ้าประชุมคร้ังต่อไปผมจะออกหนังสือแจ้งให้ทราบ  วนัน้ีเลิก

ประชุม 

 

วนัน้ี    เลิกประชุมเวลา  17.00   น. 

 

 

                                      (ลงช่ือ)                                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

                      (ลงช่ือ)                                                 ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 



(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 

 

 

 

 


